



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๔ สังกัดฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๕๒(๑) จึงประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๔ สังกัดฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่งและสังกัด	หมายเหตุ
นางอุบล ชัยมงคล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	ผ่านการพิจารณา รับโอน

อนึ่ง การรับโอนครั้งนี้ ผู้ได้รับการพิจารณาได้รับโอนได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตรงตามประกาศรับโอนฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการพิจารณาหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอติธาร วินไชยธนวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย